

**KẾT LUẬN**  
**CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**  
**về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019**  
**của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả**  
**công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy**

-----

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia. Hệ thống pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy từng bước được hoàn thiện. Công tác phòng ngừa ma túy được chú trọng với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phòng, chống ma túy hiệu quả được xây dựng, nhân rộng. Công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy được triển khai quyết liệt, triệt phá được nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn; các lực lượng chuyên trách có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Công tác kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện thực hiện thống nhất từ địa bàn cơ sở. Hoạt động hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng có chiều sâu và hiệu quả, thực chất hơn.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không, trên không gian mạng... Các nguy cơ phát sinh "nguồn cầu" ma túy chưa được giải quyết triệt để; chưa chặn đứng được mối quan hệ "cung - cầu" về ma túy. Công tác rà soát, thống kê số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn chưa chính xác; công tác quản lý chưa kịp thời, chặt chẽ, nhiều trường hợp bị rối loạn tâm thần, "ngáo đá" gây ra các vụ trọng án với tính chất dã man, vô nhân tính, gây bức xúc dư luận; công tác cai nghiện, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn sơ hở, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy...

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do: Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy ở một số nơi nhận thức

chưa nghiêm túc, đầy đủ về ma túy và tác động, ảnh hưởng của ma túy đối với đời sống xã hội, nên chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy. Một số văn bản pháp luật có liên quan chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy. Công tác tổ chức phòng, chống và kiểm soát ma túy có lúc, có nơi chưa thật sự khoa học; công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng chưa được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ; công tác đấu tranh giải quyết chưa triệt để, còn tình trạng "cắt khúc", tập trung vào đấu tranh, xử lý "nguồn cung" mà chưa quan tâm xử lý tổng thể, căn cơ "nguồn cầu". Nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy còn hạn chế; cơ sở vật chất, nhân lực của các cơ sở cai nghiện ma túy tại nhiều địa phương chưa bảo đảm về điều kiện theo quy định.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, tinh vi, nguy hiểm, có tính quốc tế cao hơn. Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hoá; xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới có độc tính cao, dẫn đến nguy cơ gia tăng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, gây hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khoẻ, giống nòi, chất lượng lực lượng lao động; làm gia tăng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và chủ động hơn trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Bộ Chính trị yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn các nội dung, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 36-CT/TW, chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của đông đảo Nhân dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; không "khoán trắng" cho lực lượng Công an; phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục cả phòng và chống. Thực hiện phương châm ngăn ngừa, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, trong đó tập trung các giải pháp giảm cầu hiệu quả; lấy phòng ngừa là chính, địa bàn cơ sở, khu dân cư làm trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và phải xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở.

Nâng cao ý thức toàn dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Kiên trì xây dựng văn hoá bài trừ ma túy trong toàn xã hội; từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đăng ký chỉ tiêu xây dựng đơn vị hành chính cấp xã "không ma túy" theo lộ trình thực hiện hằng năm, bảo đảm đến hết năm 2030 có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma túy" và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan, bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, sát với thực tiễn, có tính khả thi cao. Khẩn trương nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự nghiêm khắc hơn để giảm cầu ma túy, chặn đứng mối quan hệ "cung - cầu" ma túy. Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; phân công rõ trách nhiệm quản lý tiền chất ma túy (kể cả các chất tiền chất phục vụ y tế). Nghiên cứu, xây dựng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2011 - 2025, định hướng đến năm 2030 để điều chỉnh phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức, biện pháp, phương tiện phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất, khu vực triển khai các dự án quy mô lớn...; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước khác để huy động tối đa sức mạnh của toàn xã hội tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy.

3. Tổ chức tổng rà soát người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy để đánh giá đúng thực trạng tình hình, có biện pháp quản lý chặt chẽ. Tập trung đưa tối đa số người nghiện đủ điều kiện theo quy định pháp luật và số người nghiện có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật cao đi cai nghiện bắt buộc; kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn phát sinh người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy mới. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, bảo đảm triển khai hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện, công tác cai nghiện và điều trị nghiện ma túy; xây dựng các cơ sở cai nghiện ma túy chất lượng cao, ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại trong quản lý, điều trị; hỗ trợ vốn, đào tạo, tạo việc làm, xoá bỏ mặc cảm cho người

sau cai nghiện ma túy hoà nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện. Khẩn trương nghiên cứu, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện. Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai các phương pháp y học, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

4. Triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình tội phạm về ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, trên tuyến hàng không và trên không gian mạng. Chủ động, kịp thời phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội phạm ma túy nổi lên, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, không gian mạng... để tổ chức triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây, tổ chức, băng nhóm, ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Tiến hành tổng rà soát các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để đấu tranh triệt xoá, vô hiệu hoá; thực hiện hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, có giải pháp không để tái phức tạp.

Phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, nhất là vai trò chủ trì của lực lượng Công an, trực tiếp là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ Trung ương đến địa phương; phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng lực lượng, thống nhất quy trình phối hợp giải quyết các vụ việc, đấu tranh chuyên án chung bảo đảm đồng bộ, liên hoàn. Nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố về công tác điều tra, xử lý tội phạm về ma túy.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý biên giới, quản lý vùng biển, đảo, quản lý xuất, nhập khẩu, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh, trật tự... không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, khẩn trương định danh và xây dựng cơ sở dữ liệu về hoá chất, các chất, tiền chất ma túy để kiểm soát chặt chẽ không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa. Nắm tình hình, kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, nhất là tại các khu vực, địa bàn có nguy cơ cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ; chuyển đổi trạng thái các mặt công tác phòng, chống ma túy từ "truyền thống" sang "hiện đại"; khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

6. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực về tổ chức, biên chế; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân lực có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan phòng, chống tội phạm về ma túy, các lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính. Chính phủ, các cơ quan liên quan và các địa phương quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, nhất là ở cơ sở, các

địa bàn, lĩnh vực trọng điểm và lực lượng chuyên trách phòng, chống và kiểm soát ma túy.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng trong đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy; chú trọng đấu tranh chuyên án chung và đấu tranh, ngăn chặn vận chuyển ma túy qua các tuyến đường hàng không, đường biển. Đẩy mạnh hợp tác trong trao đổi, chia sẻ thông tin tội phạm về ma túy, truy bắt đối tượng truy nã về ma túy, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống ma túy.

#### 8. Tổ chức thực hiện

- Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Kết luận này.

- Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống, kiểm soát ma túy và pháp luật có liên quan; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo ban hành kế hoạch của Chính phủ tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn công tác tuyên truyền về Kết luận và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả, tác hại của ma túy; qua đó, nâng cao sức "đề kháng" của toàn xã hội đối với tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Chính trị tổ chức quán triệt, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện Kết luận này.

Kết luận này phổ biến đến chi bộ.

#### Nơi nhận:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên  
Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.



**Trần Cẩm Tú**

